

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคนิคตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานยานยนต์			
1	ชุดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชางานจักรยานยนต์ เรื่อง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	นายสุพัฒน์ อยู่สุข	
2	การแก้ปัญหาการศึกษา ปวช.2/1 กลุ่ม 1 สาขางานยานยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหางานไฟฟ้ารถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	นายสมโภชน์ จิงกระแพ	
3	การศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	นายเสกข์ แจ็กพวง	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานปรับแต่งเครื่องยนต์ การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู	นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ	
5	การจำสมการความดัน	นายแจ็ก น้อยสอนเจริญ	
6	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์	นายพิเชษฐ์ เชนสุข	
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู	นายนิมิตร โพธารัตน์	
8	การแก้ปัญหาการศึกษาขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม วิชา งานส่งกำลังรถยนต์	นายจตุพร สุขน่วม	
9	ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานเครื่องกลและส่งกำลังรถยนต์ ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์	นายเกษม สีหล้า	
10	การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ในวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ของศึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์	นายธณชัย มูลเพ็ง	
11	การแก้ปัญหาการศึกษาขาดทักษะการขั้นนี้ทำให้ถูกทิศทาง ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายนรินทร์ ยอดวงศ์	
12	การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ในรายวิชา งานจักรยานยนต์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 4 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายคมสันต์ มั่นทอง	
13	การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโพลด์เกจ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ	นายชลัมพล บุญโพ	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานโครงสร้าง			
1	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานโครงสร้าง	นายมานะ กันธิยะ	
2	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน	นายสรศักดิ์ ศิริ	
3	พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชา งานเชื่อมไฟฟ้า 2 ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ	
4	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานรายวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ	
5	การพัฒนาแบบฝึกทักษะงานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น วิชา งานเชื่อม และโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวช.2/1 กลุ่ม 2,3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน	นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานไฟฟ้ากำลัง			
1	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาเครื่องทำความเย็นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง	นายสุรศักดิ์ ยะกัน	
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2	นายชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสดตรงของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2	นางสาวเสาวนีย์ วงปิ่น	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิทัลประยุกต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3	นายพงศธร ด้านตระกูล	
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2	นายเกียรติศักดิ์ ยมเกิด	
6	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5	นายสุกิจ ชมภู	
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3	นางสาวดวงเงิน เพชรกำแหง	
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 2	นายปราณนต์ พัฒนถาวร	
9	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1-4 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง	นายปองพล ขวัญเมือง	
10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2	นายกวี แสงสุข	
11	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1	นายณูชา รุ่งระวี	
12	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสดตรงของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1	นายพงศกร บางอ้ม	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์			
1	การแก้ปัญหา นักศึกษาขาดทักษะการบัดกรีที่ดี ในการประกอบวงจร เครื่องขยายเสียง วิชา เครื่องเสียง	นายประสงค์ คุ่มสา	
2	การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น ชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียน การสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	นางสาวอัคราภรณ์ ทองพุ่ม	
3	การฝึกทักษะการอ่านสเกลมัลติมิเตอร์ แบบเข็มย่าน DCV และ DCmA โดยชุดฝึกการอ่านมัลติมิเตอร์แบบเข็ม DCV และ DCmA ของนักเรียน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1/1 กลุ่ม 2	นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์	
4	การศึกษาค้นคว้าผลการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เรื่อง บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์	นายปรีชา พักตัว	
5	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการ เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม	นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ	
6	การศึกษาค้นคว้าผลการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	นายพิษณุ เพ็งเล็ก	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานก่อสร้าง			
1	พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชา เทคนิคการซ่อมบำรุง อาคาร ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง	นางอรวรรณ เอกสินเสริม	
2	การศึกษาค้นคว้าผลการเรียนวิชา งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โครงหลังคา ของนักศึกษา ชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขางานก่อสร้าง	นายณัฐพล พิเศษสุข	
3	การศึกษาค้นคว้าพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องตรีโกณมิติของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	นายภัทรวิษญ์ กำหนดศรี	
4	ผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประมาณราคางานโครงสร้างกลุ่ม ทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.2 โดยใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อพื้นฐานประมาณราคางานก่อสร้าง	นางสาวรัตนภรณ์ เทศฉาย	
5	พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชา พื้นฐานงานปูน	นางสาวโนชา หนูคุ้ม	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานช่างกลโรงงาน			
1	การศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชก.1/1-2-3-4 สาขางานเครื่องมือกล วิชาทฤษฎีเครื่องมือกลในเรื่อง การไม่ส่งงานและการบ้าน	นายโองการ โกมลทัต	
2	การศึกษาค้นคว้าสภาพของนักเรียนนักศึกษาสาขางานเครื่องมือกล	นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์	
3	การแก้ปัญหาการลับมีดกลึง ไม่ได้มาตรฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง	นายวุฒิชัย ใจมูล	
4	การศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าของนักเรียนชั้น ปวช.2/2 สาขา งานช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก	นายสรารุช อันมัน	
5	การศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานช่างยนต์ กลุ่ม 7 ในเรื่องของการไม่ส่งงาน/การบ้าน	นายจตุพงษ์ โสทะธง	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการบัญชี			
1	การพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธี 2 L เรียนรู้ร่วมกันและวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน วิชา การบัญชีเข้าซื้อและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2102 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายณภัทร ธรรมลิขิต	
2	การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ MIAP และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก	นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพวงศกุล	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป	นางชนกานต์ ยะกัน	
4	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 3200-0001 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน	นางสาวแพรวพรรณ สอนมั่ง	
5	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	นางสาวมนัสนันท์ เฉลยทัศน์	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ			
1	การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางจินตนา แก้วมรกต	
2	การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวส.1 สาขางานเทคนิคการผลิต	นายธีระยุทธ กันหมื่น	
3	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1	นางสาวอัญชลี พานทอ	
4	การพัฒนาทักษะการจัดระยะข้อความ การจัดรูปแบบของข้อมูลด้วยฟังก์ชันและการสร้างภาพเคลื่อนไหวกับข้อความและรูปภาพโดยใช้สื่อการเรียนการสอนใบงานและการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ	นางสาวอัญมณี แสงสุข	
5	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ	นางสาวกานต์สิริ คำจู่	
6	“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น”	นายวินัย แก้วโน	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการตลาด			
1	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการตลาด	นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธ์	
2	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขางานการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25562	นายวีระยุทธ ด้วงบาง	
3	สำรวจการส่งงานของนักเรียน รายวิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	นางสาวเขมจิรา วงษ์เป็ง	
4	การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการตลาด ปีการศึกษา 2562	นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ	
5	การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	นางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการโรงแรม			
1	การปรับเปลี่ยนเจตคติของนักศึกษาให้มีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	นางณปภัช เรืองจ้อย	
2	การใช้สื่อออนไลน์ Website Quizz สร้างแบบทดสอบออนไลน์คำศัพท์เมนูอาหารและเครื่องดื่มในรายวิชาภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับชั้น ปวช. 3	นางสาวชนิษฐา สามารถ	
3	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ชั้น ปวช.2 จำนวน 19 คน	นางสาวประภัสสร เจริญศรี	
4	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาโภชนาการ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1	นางสาวพัทธนันท์ ยิ้มยวน	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
เทคนิคพื้นฐาน			
1	การแก้ปัญหาทักษะงานตะไบชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามใบงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกล	นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์	
2	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างยนต์ วิชางานฝึกฝีมือ 1 ในเรื่องสาเหตุการไม่ส่งงานตะไบตามที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562	นายณัฐพงษ์ ศีลพร	
3	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน สาขาช่างกลโรงงาน	นายสัตยา ยิ้มยวน	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
แผนกสามัญสัมพันธ์			
1	ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง	นางจุไรรัตน์ เดชภีรัตนมงคล	
2		นางมานิตา เปรมสัย	
3	การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 กลุ่ม 7 (ทวิภาคี) สาขางานยานยนต์	นางสาวพินิตา คำมูล	
4	การศึกษามูลสัมฤทธิ์การสื่อ สื่อกาษาอังกฤษด้านการพูดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561	นางสาวรภาภรณ์ จันทนาการ	
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นางสาวรัตนา สุริยา	
6	การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	นายสายัณฑ์ ยลนภาสว่าง	
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นางสาวศิริพร ธีระการ	
8	การศึกษากฎกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน	นางสาวดรุษกร ชราชาติ	
9	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)	นายสุชน สุปิน	
10	การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	นายภาคินัย วงษ์จำ	
11	การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นิทาน 2 ภาษาที่มีต่อทักษะการฟังทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม	นายสันติ รัตนารักษ์มี	

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคนิคตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานยานยนต์			
1	ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา	นายสุพัฒน์ อยู่สุข	
2	การแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา ปวส.1/1 กลุ่ม 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเรื่อง การตรวจสอบระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562	นายสมโภชน์ จีงกระแพ	
3	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562	นายเสกข์ แจ็กพวง	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู	นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ	
5	การจำสมการความดัน	นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ	
6	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2	นายพิเชษฐ ชาญสุข	
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู	นายนิมิตร โพธารัตน์	
8	การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการขันนัทให้ถูกทิศทาง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายธณชัย มูลเพ็ง	
9	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 กลุ่ม 3 วิชาเครื่องยนต์ดีเซล สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายนรินทร์ ยอดวงศ์	
10	การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสาย ในรายวิชา ชีบรถยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายคมสันต์ มั่นทอง	
11	การพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยใช้กิจกรรมจับคูฝึกปฏิบัติ	นายชลัมพล บุญโพ	
12	การพัฒนาทักษะการใช้แมนิโพลด์เกจ ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยใช้กิจกรรมจับคูฝึกปฏิบัติ	นายชาญณรงค์ ผาแดง	
13	การแก้ปัญหาทักษะการขาดความแม่นยำในการเลือกใช้ประแจให้ถูกต้องกับขนาดของนัตของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 1/6 วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายมนตรี ทิมสุข	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ			
1	พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชา เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์1 ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ	
2	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.2 เรื่องการไม่ส่งงาน/ การบ้าน	นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ	
3	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562	นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานไฟฟ้ากำลัง			
1	พฤติกรรมกรเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง	นายสุรศักดิ์ ยะกัน	
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 2	นางสาวเสาวนีย์ วงปัน	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 2	นายพงศธร ด้านตระกูล	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 ม.6	นายเกียรติศักดิ์ ยมเกิด	
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5	นายสุกิจ ชมภู	
6	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานดิจิทัลประยุกต์ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3	นางสาวดวงเงิน เพชรกำแหง	
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของ นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 4	นายปรานนต์ พัฒนถาวร	
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่องสว่างของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2	นายกวี แสงสุข	
9	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1	นายณูชา รุ่งระวี	
10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของ นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1	นายพงศกร บางอิม	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์			
1	การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการอ่านวงจรในงานบริการและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์	นายประสงค์ คุ้มสา	
2	การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1 สาขางานเครื่องมือกล โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	นางสาวอัคราภรณ์ ทองพุ่ม	
3	การฝึกทักษะการอ่านสเกลมัลติมิเตอร์ แบบเข็มน่าน DCV และ DCmA โดยชุดฝึกการอ่านมัลติมิเตอร์แบบเข็มน่าน DCV และ DCmA ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1/1 กลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562	นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์	
4	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เรื่อง บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	นายปรีชา พักตัว	
5	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล	นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานก่อสร้าง			
1	การแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะการใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้องในการเขียนแบบตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ในรายวิชา เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม	นางอรวรรณ เอกสินเสริม	
2	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานวางผังอาคารของนักศึกษา ชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 สาขางานก่อสร้าง	นายณัฐพล พิเศษสุข	
3	การศึกษาค้นคว้าพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องตรีโกณมิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง	นายภัทรวิษญู กำหนดศรี	
4	ผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ระดับชั้น ปวช.2 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องพื้นฐานประมาณราคางานก่อสร้าง	นางสาวรัตนาภรณ์ เทศฉาย	
5	พฤติกรรมมารยาทเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการสำรวจงานก่อสร้าง 1	นางสาวอโนชา หนูคุ้ม	
6	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้นในรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 และชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2	นายธนวิษญู แก้วเมือง	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานช่างกลโรงงาน			
1	การแก้ปัญหาชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามใบงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานเครื่องมือกล	นายวุฒิชัย ใจมูล	
2	การศึกษาผลการใช้โปรแกรม CAI เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเขียนแบบ รายวิชา เขียนแบบเทคนิค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	นายวรวิทย์ ไวกิตยานนท์	
3	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล วิชาความแข็งแรงของวัสดุ	นายโองการ โกมลทัต	
4	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชก.2/1-2-3 สาขางานเครื่องมือกล วิชาโปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้นในเรื่อง การไม่ส่งงานและการบ้าน	นายสรารุช อ้นมัน	
5	การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เสร็จตามกำหนด รายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์	นายรุ่งฤทธิ์ บุตรดา	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการบัญชี			
1	การพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการบันทึกบัญชี โดยใช้วิธี 2L เรียนรู้ร่วมกันและวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 2201-2106 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายณภัทร ธรรมลิขิต	
2	การพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ MIAP และเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก	นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายการเปิดบัญชี วิชาการบัญชี ต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการกลุ่ม	นางชนกานต์ ยะกัน	
4	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน	นางสาวแพรวพรรณ สอนมั่ง	
5	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน	นางสาวมนัสนันท์ เฉลยทัศน์	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ			
1	การศึกษาศักยภาพของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่งงาน	นางจินตนา แก้วมรกต	
2	การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Photoshop ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก	นายธีระยุทธ กันหมื่น	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) โดยใช้แบบฝึกทักษะ	นางสาวอัญชลี พานทอง	
4	การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอโดยใช้สื่อการเรียนการสอนใบงานและการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	นางสาวอัญมณี แสงสุข	
5		นางสาวกานต์สิริ คำจู่	
6	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐานเปิด หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายวินัย แก้วโน	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการตลาด			
1	การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธ์	
2	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิชาโครงการของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาการตลาด โดยใช้แบบประเมินโครงการ	นายวีระยุทธ ด้วงบาง	
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการตลาด	นางสาวเหมจิรา วงษ์เป็ง	
4	การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	นางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
สาขางานการโรงแรม			
1	ผลสัมฤทธิ์การปรับเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2562	นางณภักซ์ เรืองจัญ	
2	การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน เมนูอาหาร วิธีการปรุงอาหาร และการบรรยายส่วนผสมในเมนูอาหารรสชาติต่าง ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1 สาขางานโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคตาก	นางสาวชนิษฐา สามารถ	
3	การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนกการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2562	นางสาวประภัสสร เจริญศรี	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning	นางสาวพัทธนันท์ ยิ้มยวน	
ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
เทคนิคพื้นฐาน			
1	การแก้ปัญหาทักษะการลับมีดกลึงเซาะร่องไม่ถูกต้องของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคตาก	นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์	
2	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1	นายณัฐพงศ์ ศीलพร	
3	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาช่างกลโรงงาน	นายสัตยา ยิ้มยวน	
4	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างยนต์ กลุ่ม 7 ในเรื่องของการไม่ตั้งใจเรียนในรายวิชาเครื่องมือกล	นายจตุพงษ์ โสทะธง	

ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อผู้วิจัย	หมายเหตุ
แผนกสามัญสัมพันธ์			
1	ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาชีพ (ปวส.)	นางจุไรรัตน์ เดชภีรัตนมงคล	
2	การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 กลุ่ม 7 (ทวิภาคี) สาขางานยานยนต์	นางสาวพนิดา คำมูล	
3	การศึกษามลสัมฤทธิ์การสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1	นางสาวรภาภรณ์ จันทนาการ	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบการทดลอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นางสาวรัตนา สุริยา	
5	การพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียน วิชาพลศึกษาเพื่อ พัฒนาสุขภาพ 2000-1601 วิทยาลัยเทคนิคตาก ชั้น ปวช.1	นายสายัณฑ์ ยลนภาสว่าง	
6	การศึกษากฎกิจกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ช่างยนต์	นางสาวดรุชกร ชราชาติ	
7	การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักเรียน วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นายสุชน สุบิน	
8	การสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี	นายภาคินัย วงษ์จำ	
9	ผลการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การศึกษาผลการใช้กิจกรรมนิทานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ	นายสันติ รัตนารักษ์มี	
10	แรงและชนิดของแรง สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562	นายทวิศักดิ์ หอมรื่น	
11	การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างกล ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคKWDL	นางสาววันสนันท์ เกษประสิทธิ์	